

สเปนแก้กฎหมายให้ครอบคลุมสิทธิในการทำงานระยะไกล (Teleworking)

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอการแก้กฎหมายด้านการกำกับดูแลการทำงานระยะไกล (Teleworking) เพื่อปรับให้ทันสมัย สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน โปร่งใส โดยเน้นการรักษาสิทธิของลูกจ้าง เป็นสำคัญ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีความจำเป็นในการทำงานระยะไกล อย่างแพร่หลาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน (Article 13 of the Workers Statute) ยังไม่มีข้อกำหนด ที่ครอบคลุมสิทธิของลูกจ้างจากการทำงานระยะไกล โดยเฉพาะด้านสวัสดิการ ค่าจ้าง และค่าตอบแทน โดยก่อนหน้านี้ ไม่มีการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงไม่มีข้อกฎหมาย หรือมาตรการ รองรับการทำงานระยะไกล ซึ่งนายจ้างอาจใช้ช่องโหว่ดังกล่าวในการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง

กฎหมายฉบับแก้ไขนี้ กำหนดให้การเลือกทำงานระยะไกลเป็นไปตามความสมัครใจ รวมถึงให้มีการ ประเมินผลการทำงานอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่ทำงานในสำนักงาน และทำงานระยะไกล ซึ่งรวมถึงเงินรางวัล การเลื่อนตำแหน่ง การเข้ารับการอบรม ฯลฯ ที่สำคัญ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการเข้าถึงข้อมูลในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ มีการ กำหนดด้านเวลาการทำงาน อาทิ ชั่วโมงทำงานสูงสุด ช่วงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ระยะเวลาช่วงพัก รวมถึง วิธีการป้องกันความเหนื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจ และความเครียดอันเกิดจากการใช้หน้าจออย่างต่อเนื่อง และ การทำงานโดยลำพัง (isolation)

ทั้งนี้ การทำงานระยะไกลมีทั้งข้อดี และข้อเสีย โดยข้อดี คือ การจัดสรรชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง หากแต่ข้อเสีย อาทิ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจก่อให้เกิดภาวะ เครียดจากการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลในการทำงาน (techno-stress) การทำงานอย่างต่อเนื่องไม่พัก และ การไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานเพิ่ม

ที่มา : Expansion มิถุนายน 2563

ความเห็น สคต.

วิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจของสเปน โดยเฉพาะ SMEs จึงเป็นโอกาสของ ผู้ประกอบการไทยในการเข้ามาลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ แต่ไม่สามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขึ้นตอนการเปิดธุรกิจจะไม่ยุ่งยาก หากแต่ควรศึกษารายละเอียดของข้อกฎหมายสเปน โดยเฉพาะด้าน การจ้างงานประกอบด้วย

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ